

Số: 352 /TB-TĐHTPHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 sắp tới và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26 tháng 4 năm 2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu toàn thể Công chức, Viên chức, Người lao động, Học viên, Sinh viên (CCVC, NLĐ, HVSV) thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các khu vui chơi, giải trí, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; Hạn chế các sự kiện, hoạt động tụ tập đông người không cần thiết; Thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc (2m); Khai báo y tế trực tuyến tại đường dẫn tokhaiyte.vn (hoặc ứng dụng NCOVI trên điện thoại thông minh); thường xuyên theo dõi các thông báo của Bộ Y tế để thực hiện các biện pháp cách ly, giãn cách phù hợp; Trường hợp phát hiện phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, phải báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất và các cơ quan chức năng. Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh thuộc phạm vi quản lý.

3. Phòng Hành chính Quản trị - Đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Trường: Duy trì triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã ban hành; Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe cho CCVC NLĐ HVSV, nhất là sinh viên nội trú ở Ký túc xá. Khi phát hiện có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời; Kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

4. Trung tâm Thông tin Thư viện, Phòng Công tác sinh viên: Luôn cập nhật, phổ biến cho toàn thể CCVC, NLĐ, HVSV các khuyến cáo, thông báo, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên website, fanpage của Nhà trường; đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo các hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Trường trong thời gian nghỉ lễ; chuẩn bị phương án học tập, hội họp trực tuyến để triển khai khi cần thiết.

Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể CCVC, NLĐ, HVSV của Trường nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh phải báo ngay cho Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Trường (Ông. Lê Trung Tri, Điện thoại 0903980158) để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Trưởng các đơn vị, đoàn thể (để th/h);
- Thông báo toàn trường;
- Lưu VT.



Huỳnh Quyền